

TỬ VẬT THỂ

SAGIANG

I.- VẠN VẬT TRONG VŨ TRỤ

Trong thiên nhiên, các nguyên tử trong hỗn ngưng khối vừa là tử vật thể khi chưa sinh động thành vật thể, vừa là tự chúng nó là sinh vật thể. Chúng ta đã biết nguyên tử không bao giờ yên tĩnh vì Âm tử sinh động nghịch với Dương tử tĩnh động, khiến cho Trung hoà tử luôn giằng hoà cho êm thắm, khi nhìn phiến diện thấy nguyên tử im lìm trong hỗn ngưng khối, nhưng không phải vậy, chúng vẫn âm thầm sinh động cho đến khi bộc phát lên tiếng nổ kinh thiên động địa (Big bang), mới thấy năng lực của chúng khi tập trung quá sức khổng lồ. Đầu tiên chúng tập hợp tạo ra khối lửa vĩ đại (Hư vô Giới) đường kính 18 tỷ quang niên. Đây là vũ trụ Ta bà của chúng ta, từ đó tung ra linh quang tử tạo ra vòng đai Phi vô tướng giới, kế đó vòng đai Vô tướng giới và cuối cùng vòng đai Hữu tướng giới, cùng nhau tạo ra Thượng giới đường kính 30 tỷ quang niên. Bên ngoài còn đen tối của thiên nhiên, Hư vô giới lại thúc đẩy linh quang tử phân thân ra làm 4 loại vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử) tung ra tuần tự theo trách nhiệm tạo ra Định tinh, tử hành tinh, sanh hành tinh, hộ tinh, vãn thạch, vân sa thạch và không trần. Như thế chúng tạo ra tử vật thể và sinh vật thể, kế tiếp tạo ra thực vật và động vật cùng như sinh toàn là sinh vật thể. Tạo lập xong chúng làm tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh luôn. Chúng ta chỉ nhận định tử vật thể là những vật thể không sinh động, nhưng thật ra chúng cũng sinh động tuỳ hoàn cảnh như nước nằm yên một chỗ, Tử vật thể, tuy nhiên khi nó chuyển động rất lợi hại cho mọi sinh vật còn hơn sinh vật thể. Do đó vạn vật trong vũ trụ biến thể từ tử vật thể sanh sinh động vật thể hết sức mãnh liệt hay dịu hiền tuỳ trường hợp như Đất, tử vật thể dịu hoà cung ứng dưỡng chất cho Thực vật, nhưng địa chấn nó hùng mạnh táo bạo, không đương cự nổi. Còn sinh vật thể chỉ có bám vào tử vật thể mà sinh tồn, tăng trưởng, lại còn phá nát tử vật thể, đào kinh, đắp đập, xẻ núi, đào đường hầm, thế mà còn chưa vừa ý chế tạo hoá tiễn, bom đạn đập nát đất đai núi đồi thành biển, có phải bất công không. Con người sinh vật ưu tú của thiên nhiên lại là thành phần phá hại mạnh mẽ nhất đối với tử vật thể. Các vật thể còn nhiều hình trạng vô hình và hữu hình. Theo nhận chứng vật thể nào phản chiếu ánh sáng cho là hữu hình, còn vật thể nào không phản chiếu ánh sáng cho là vô hình. Như nguyên tử quá bé nhỏ 1 / triệu Muya chúng ta không thể thấy nên nó là vật thể vô hình, như bụi bặm cũng là vô hình nhưng chúng vẫn sinh động lấp hết mặt bàn một lớp nếu để lâu không lau chùi. Nhiều người sáng chế vật thể theo nguyên tắc không phản chiếu ánh sáng tạo ra vật thể vô hình: xe tăng vô hình, tàu vô hình, phi cơ vô hình, tiềm thủy đình vô hình, chí đến con người vô hình khi mặc y phục không phản chiếu, thành ra trên chiến trận, vũ khí, cơ giới, chiến binh vô hình nữa thời bách chiến bách thắng. Vạn vật luôn di động, tuỳ theo từng loại, chậm, mau, mạnh mẽ hay yếu ớt, không phải sinh vật thể mới di động mà cả tử vật thể cũng di động. Điển hình tử hành tinh vẫn di chuyển theo đúng quỹ đạo, tứ đại: Lửa, Đất, Gió, Nước luôn chuyển vận tạo sinh khí trong thái dương hệ hay Vũ trụ nói chung mà trên sanh hành tinh nói riêng. Sinh động có quá nhiều thứ sinh động tuỳ vật thể, thực vật sinh động bằng bào tử bay theo gió tràn lan khắp mặt đất và phải tiêm sinh tuỳ theo mùa nóng lạnh, động vật và như sinh sinh động từng phút, từng giờ, từng ngày, có khi phải đồng miên hay hạ miên. Nhưng tứ đại sinh động tuỳ theo bản lãnh của từng vật thể. Lửa sinh động khi có bồi cung ứng và môi lửa khởi điểm, có khi còn phún xuất từ ruột hành tinh tạo ra hoả diệm sơn, bất cứ nơi nào dù ở đáy biển sâu. Nó còn giúp con người nấu nướng thực phẩm, tạo ánh sáng về đêm, sưởi ấm, và chạy máy các loại, cuối cùng tạo ra hoả pháo, màu sắc rực rỡ, nguy hiểm nhất là vũ khí đủ loại, bom nguyên tử, hoả tiễn liên lục địa, hoả tiễn đưa phi thuyền thám hiểm không gian, đưa vệ tinh và trạm không gian làm nhiệm vụ truyền tin, thăm dò địa chất, bão tố. Đất yên lặng, lo cung ứng dưỡng tố cho thực vật, chỉ dạo chơi trên quỹ đạo vừa lẩn quay tốc lực 1666 km/giờ. Nhưng khi các đại lực di chuyển chồm lên hay tách ra tạo ra địa chấn kinh hoàng, lại còn tạo ra sóng thần nếu ở biển hết sức tàn khốc. Gió do bầu không khí vận chuyển từ áp lực nặng sang áp lực nhẹ, nhưng khi trực trặc do quá nhiều luồng gió cùng thổi, cuốn xoáy vào nhau tạo ra cơn trốt. nặng hơn nữa trở thành cuồng phong cuốn cả nhà cửa vật thể trên con đường di chuyển, nặng nề dững mãnh hơn nữa tạo ra bão tố khốc liệt, còn kéo theo mây tràn ngập làm lụt lội thâm hiểm. Nước hiền hoà lưu chuyển do mưa thuận gió hoà, từ suối ghềnh, rạch sông chảy ra biển, hay ngầm xuống lòng đất tạo ra những mạch nước, khi đào giếng, nước rất trong sạch, nhưng khi bị gió thổi đưa mây vào đại lực làm mưa, thấm nhuần vạn vật, rui gặp bão, nước tràn trề thành lũ lụt nguy hại. Nước còn chứa vụn cá tôm, rất nhiều khoáng chất hoà tan, quan trọng nhất là muối cần thiết cho nhưn loại. Tứ đại được mệnh danh tử vật thể, nhưng thực chất lại có phần sinh động tuỳ trường hợp, như quang chất cần thiết cho vạn vật, kéo theo nhiệt năng hữu ích, giúp vạn vật ánh sáng bị gán cho là tử vật thể, tuy nhiên năng lực của nó cũng khủng khiếp lắm, nếu bị dồn nén trở thành một năng lực hùng hậu

di sơn đảo hải, như bom nguyên tử chẳng hạn thăm sát vạn vật khủng khiếp, và còn phun ra phóng xạ độc hại hải hùng, khiến cho phối đới mà chết không kịp ngáp.

II.- TỬ VẬT THỂ DI ĐỘNG

Thông thường tử vật thể được con người biết ở tư thế yên lặng, hay trầm lặng, như Mộc là sinh vật thể đứng đầu ngũ hành (Mộc hoá thổ kim thủy) cũng bị liệt vào tử vật thể, khi làm thành vật dụng: bàn ghế tủ giường, đóng ghe, tàu, xe cộ, xây cất nhà cửa, lầu đài, thành quách, làm giấy kết thành sách vở, lưu truyền kinh sử, khoa học, sáng tạo vật dụng, cơ giới tử tử tưởng mới tới thực thi. Có người cho Mộc lưỡng dụng vừa là sinh, vừa là tử. Nhưng Mộc rất quan trọng trong ngũ hành cấu trúc ra nhiều vật thể. Mộc choán hết ¼ diện địa địa cầu, rừng rậm, thảo nguyên, bình nguyên, cao nguyên. Còn tứ đại thuộc quyền lại có tư thế độc lập. Ngũ hành trong thiên nhiên trên khắp sanh hành tinh, luôn luôn sinh động tùy theo hoàn cảnh và năng lực mạnh yếu mà tác động hiền hoà hay hung tợn.

a.- HOẢ THẦN, hung bạo bị nguyên rủa, chớ thật ra công nó giúp cho sinh vật quá dồi dào, cho nên ngày xưa con người tôn thờ và thành lập đạo Bái Hoả, luôn giữ trong nhà không cho đứt lửa, lại còn thờ Thần Bếp, Táo quân Thiên Mạng, với huyền thoại luận là mọi việc làm trong nhà, thiện ác đều được ghi chép đầy đủ để 23 tháng chạp cời cá chép về châu Thiên đình dâng sớ, được lo đầy đủ lương thực chèo xôi thượng lộ, tới 30 mới trở về tiếp tục qua năm mới. Chí đến còn tôn bà Táo lên trên 2 ông Táo vì ngày xưa theo chế độ đa phu, nên các hoả lò phải có đủ tam vị: Bà Táo ở giữa 2 Ông Táo ứng hầu 2 bên. Tư thế này bắt đầu từ lúc con người còn ở hang động. Lửa giúp con người nấu nướng thực phẩm, thắp sáng về đêm và sưởi ấm, cùng bảo vệ chống thú dữ. Lửa còn dùng chạy máy qua nhiệt lượng và hơi nước. Người ta hay dùng hoả công chiến pháp hạ địch thủ, thiêu sống rừng rợn, hay hoả pháo và hoả tiễn triệt tiêu đối phương. Nhưng trong các cuộc cháy rừng, cháy nhà người ta sợ Hoả thần lắm. Trong chiến trận bom đạn thường tạo ra hoả công mãnh liệt. Trận chiến lịch sử của anh hùng Nguyễn Trung Trực đốt tàu Esperience Pháp tại sông Nhựt Tảo:

“Hoả hồng Nhựt Tảo kinh thiên địa.

“Kiếm bạt Kiên Giang khắp quỷ thần”

b.- THỔ THẦN có trách nhiệm trông nom ruộng đất cho gia chủ, liên hệ tạo mưa thuận gió hoà cho ruộng vườn tươi tốt. Đất còn trôi theo nước bồi đắp cồn, đảo, cù lao, tạo bờ biển mang đất phù sa màu mỡ bón ruộng vườn. Đất lo tạo hậu thiên khí cung ứng dưỡng tố cho thực vật, cũng như tung á kim lên cung ứng bầu khí quyển, tạo ra tiên thiên khí. Nó còn chứa vụn nhiều khoáng mỏ: dầu, kim loại và quang chất rất quý hiếm. Nhưng nhiều khi các thêm lực địa di chuyển chồm lên hay dang ra tạo ra địa chấn, hay phun ra dung nham, tạo thành hoả diễm sơn. Thông thường các vành đai núi lửa dễ sanh địa chấn, như nếu ở biển địa chấn còn tạo ra sóng thần rất tàn độc.

c.- PHONG THẦN do vận chuyển của á kim (Bầu không khí) từ áp lực nặng sang áp lực nhẹ dịu dàng mát mẻ, giảm chế sức nóng xuất phát từ biển vào địa lục. Nó còn mang theo hơi nước, mây, đọng lạnh thành mưa. Nhưng khổ nỗi, nhiều luồng gió không ai nhường ai, cuốn quét vào nhau tạo ra cơn trốt, tiến dần tới cuồng phong và kết thành bão tố tàn hại sinh vật thể, còn kéo theo mây tạo ra lũ lụt khủng khiếp, nhứt là còn thêm Đại hồng Thủy nữa quét sạch không chừa một móng.

d.- THỦY THẦN cũng trợ lực cho nhơn loại và sinh vật đắc dụng, trước tiên nó kết hợp với đất tạo ra dưỡng tố nuôi thực vật, động vật và nhơn sinh uống nước hoà chế cùng thực phẩm để sinh sống tăng trưởng, còn giữ lượng nước ¼ trong toàn trọng lượng, thiếu nước là chết khát. Nó còn vận chuyển đất phù sa bồi dưỡng ruộng vườn, xây dựng cồn, cù lao, đảo và bồi đắp bờ biển. Nó chỉ hung tợn khi lũ lụt, Đại hồng thủy, còn bình thường nó êm ả chảy dài theo dòng sông thơ mộng, đào những thạch động hay sông ngầm tạo ra nhiều thạch nhũ kỳ hình dị tượng. Gặp lạnh quá nó đóng băng, còn tạo ra Băng sơn hay Băng đảo trôi linh binh trên biển, va chạm tàu bè thiệt hại quá nặng nề.

Ngoài ra hành tinh, địa cầu, hộ tinh, tuệ tinh, vẩn thạch, vẩn sa thạch và không trần lơ lửng trong không trung theo quỹ đạo, chỉ có tuệ tinh lang bạt, trong toàn thể Thái dương hệ tuy là tử vật thể nhưng sinh động tùy theo năng lực. Còn vũ trụ gồm Thượng giới và Hạ giới tuy đứng yên một chỗ từ lúc tạo thành đến huỷ diệt trở thành không, nhưng là phần điều hành tăng trưởng do sinh động của linh quang tử và vi linh tử. Chính các vi linh tử đắc đạo quả thăng hoa về Thượng giới được tôi luyện trở về nguyên thể Linh quang tử (Bồ Tát, Phật). Cho nên Đức Phật Ngài cũng là vi linh tử xuất thân từ Thượng giới, mới xác nhận rất minh chánh và hết sức bình dị:

“Ta là Phật đã thành,

“Chúng sanh là Phật sẽ thành”

Ngụ ý là các vi linh tử xuất thân từ Linh quang tử sẽ trở về ngôi vị cũ như xưa, với công phu tu hành, tạo thiện quả 100% và đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác như Ngài. Còn Đức Phật A Di Đà Phật, phát 48

đại nguyện khuyến cáo tu hành, định tâm, định trí, trí chí niệm Phật và trước khi lâm chung cón tưởng niệm Hồng danh của Ngài 10 tiếng cũng được Ngài nhiếp độ về Cực lạc quốc an dưỡng tu tập trở thành A la hán và được thăng hoa về Thượng giới.

III.- TỬ VẬT THỂ LINH DIỆU

Tử vật thể thông thường ít được thăng hoa lên các bậc sinh vật thể, nhưng chúng cũng có phần linh diệu riêng biệt theo từng sở năng nhưt là ngũ năng rất biến thể trong Thái dương hệ, với dương quang tuyến chiếu rọi từ Định tinh xa hàng chục ngàn quang niên, tạo ánh sáng cả một vùng rộng lớn. Đi tới đâu kéo theo nhiệt năng sưởi ấm và đun nóng vạn vật. Tử năng lại tạo tử trường cho tất cả các quỹ đạo của hành tinh và hệ tinh, chính xác không va chạm nhau. Điện năng tạo ra âm dương điện tử cung ứng cho vạn vật sinh động. Điện tử năng thúc đẩy sinh lực cho vạn vật. Kế tiếp Ngũ hành linh diệu đa phương, mặc dầu Mộc điều hành thuộc nhóm sinh vật thể, nhưng nó phải nhận chịu theo tứ đại trong nhiều lãnh vực. Ngũ hành trong địa cầu linh diệu tuy từng lãnh vực ứng biến trở thành Hoả thần, Thổ thần, Phong thần, Thủy thần, còn Mộc thần rất hiếm, chỉ xuất thi trong những cây cổ thụ chuyển nhựa luyện thành huyết tương, ăn thịt sống do nụ hoa to lớn bao lấp côn trùng vào hút nhựa, và những con chim nhỏ, có khi Mộc thần do máu các mồi của chim tha về ăn đóng trên vỏ cây, xuất hiện trong đêm khuya. Ngũ hành thể hiện qua nhiều sắc thái: Ngũ phương: Đông Tây, Nam Bắc, Trung ương, Ngũ sắc :Xanh, Vàng, Đỏ, Trắng, Đen, Ngũ châu: Đông thẳng thần châu chủng tộc Da Vàng, Nam thiên bộ châu chủng tộc Da Đen, Đại dương châu chủng tộc Da Xanh, Bắc cực Lưu châu chủng tộc Da Trắng, Tây ngưu Hạ châu chủng tộc Da Đỏ. Ngũ vị: Đắng, Cay, Ngọt, Mặn, Chua. Ngũ hương: Thơm, Thúi, Nồng, Tanh, Hôi. Ngũ thạch: Hắc thạch, Hoàng thạch, Bạch thạch, Thanh thạch, Hồng thạch. Ngũ châu: Định phong châu, Định hoả châu, Định thủy châu, Định thổ châu. Định kim châu. Ngũ ngọc: Hồng ngọc, Bích ngọc, Bạch ngọc, Huỳnh ngọc, Hắc ngọc. Ngũ độn: Mộc độn, Hoả độn, Thổ độn, Kim độn, Thủy độn. Ngũ tinh: Định tinh, Sanh Hành tinh, Tử Hành tinh, Hộ tinh, Tuệ tinh. Ngũ tiên: Thiên tiên, Nhơn tiên, Địa tiên, Thần tiên, Quỷ tiên. Ngũ âm: Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, Chủ. Ngũ kinh: Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân thu. Ngũ bộ: Tuần hoàn, Thần kinh, Tiêu Hoá, Bài tiết, Hô hấp. Ngũ quan: Tai, Mắt, Mũi, Miệng, Da. Ngũ chỉ: Cái, Trỏ, Giữa, Áp út, Út. Ngũ cảm: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc. Ngũ Tạng: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận. Ngũ hạch: Tinh tương, Tụy tạng, Hạch đằm, Nhân hạch, Nhĩ hạch. Ngũ mạch: Động, Tĩnh, Tuỷ, Đốc, Nhâm.

Các linh diệu này tuy trường hợp và cảnh trí linh động để trợ lực cho toàn thể sinh vật. Chúng hành sử tự trị, ít khi bị điều động bởi chủ trì, con người nhờ tử vật thể linh diệu mới sinh tồn dễ dàng, chúng hiện hữu trong mọi tình huống để tiện dụng, không nệ hà khó dễ gì cả. Như những bộ phận cơ thể con người tới 7 bộ ngũ hành, túc trực phục dịch 24/24 không ngừng nghỉ. Nếu trục trặc chúng báo ngay về não bộ để chủ trì lo điều chỉnh, thuốc men, cho nên muốn cho chúng chèo xuôi mát mái, con người thức thời vụ luôn giữ trung dung cho cơ thể: không thâm lạm ẩm thực, không phung phí sức khoẻ, không tham dâm quá độ, không gây tổn hại thân thể, không để độc trùng hãm hại, không để thương tích nguy hại, sử dụng thời gian vừa phải làm 3 phần: Lam việc, Giải lao, Ngủ nghỉ, tức nhiên cơ thể điều hoà, sống trường thọ.

Phương thức trường thọ của những vị đắc đạo là giữ quân bình linh diệu của Tử vật thể ứng dụng vào đời sống con người hằng ngày cung ứng mà chúng ta không biết điều ngự, lại phí phạm quá sức, nhưt là tứ đồ trường hoàn toàn nghịch với chúng nó, tránh được tứ đồ trường là chúng ta tự chiến thắng bản thân và thực hành đúng mức Linh diệu Tử vật thể. Nói dễ chớ thực thi rất khó, như gặp bạn bè, muốn kéo dài thân mật gần gũi nhau, không nhâm nhi chút đỉnh rượu, thời mau hết chuyện nói, cho nên cố gắng làm sao bày ra tiệc trà thay thế tiệc rượu. Uống trà thanh đạm, không bốc đồng như khi uống rượu say trở nên đối địch nhau, hoặc say xỉn mất tư cách. Tuy nhân tâm thích ứng với Linh diệu này tô điểm cho nhân thế một kỳ diệu nhưt trong cuộc sống.

Sacramento, ngày 27 tháng 1 năm 2014

SAGIANG